

เปิดบริการมอเตอร์เวย์ ส่วนต่อพญา-มาบตาพุด วึ่งฉลุยเชื่อมพื้นที่EEC

“นายกรัฐมนตรี” กดปุ่มเปิดบริการ มอเตอร์เวย์ ส่วนต่อขยาย พญา-มาบตาพุด 32 กม.แล้ว มั่นใจช่วยหนุน เศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก เชื่อม EEC ฉลุย! “ศักดิ์สยาม” ใจป้ำให้ประชาชนใช้ ฟรีถึงต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (24 ส.ค. 63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง) ส่วนต่อขยาย ช่วง พญา-มาบตาพุด โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มอเตอร์เวย์สายทางนี้ จะผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งล่าสุดยังได้อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างส่วนต่อขยายจากมอเตอร์เวย์สายทางนี้เข้าสู่สนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 7 กิโลเมตร (กม.) ด้วย

ขณะเดียวกันยืนยันว่าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย พญา-มาบตาพุด มิได้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่นักธุรกิจหรือผู้มีฐานะ แต่เป็นทางเลือกในการเดินทางแก่ประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายหลักระหว่างเมืองและ

สนามบินอย่างสะดวก ส่งเสริมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการด้านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา ในเส้นทางมอเตอร์เวย์ ส่วนต่อขยาย ช่วง พญา-มาบตาพุด เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดกรมทางหลวงได้ก่อสร้างและวางระบบด้านที่เหลื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านห้วยใหญ่และด้านเขาชีโอน พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเพิ่มอีก 2 ด้านที่เหลื่อตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 63 โดยไม่คิดค่าผ่านทาง จนถึงเดือนตุลาคม 2563

นายสรวัช ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยาย ช่วงพญา-มาบตาพุด จะช่วยลดเวลาเดินทางจากพญาสู่มาบตาพุด เหลือเพียง 30 นาที สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่ EEC แนวเส้นทางมีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กม. เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พญาตรงทางแยกต่างระดับมาบประชัน มีด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง 3 แห่ง คือ ด้านห้วยใหญ่ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท บริเวณอำเภอเมืองพญา จังหวัดชลบุรี / ด้านเขาชีโอน เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และด่านอู่ตะเภา เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ■